



# สัญญาณภาค 'ประกันภัยการเมือง'

## ■ ตปท.ไม่รับลูกค้าใหม่/รายได้กำไรเบียด 15%

บ.ไทยเศรษฐกิจ/บ.กรุงเทพ/บ.กสิวิทย์ ■ การเมืองผันผวน! ประกันคุ้มครองภัยการเมือง (พีวี) เกิดภาวะสัญญาณภาค ประกันต่อตปท. ไม่รับลูกค้ารายใหม่

จนกว่าจะเลือกตั้ง ส่วนรายได้กำไร โดยเฉพาะกลุ่มในพื้นที่เสี่ยง แจกจ่ายเบียด 10-15% เผยลูกค้าใหญ่ทั้งห้าง สถาบันการเงิน

บริษัทในตลาดหุ้นวังพลาซ่าซื้อประกัน "ชัยโสภณพิช" ซื้อรายใหม่ถูกซาร์จเบียดแพง 2-3 เท่า ด้านทิพย์ฯ ระบุประกันต่อมองชุมนุมสงบ ยังรับประกันพื้นที่อื่นเบียดขยับอีก 30% ไม่รับราชดำเนิน "เรดโซน"

ปัญหาทางการเมืองที่ยังคงยืดเยื้อเริ่มส่งผลกระทบต่อภาคซื้อประกันภัยคุ้มครองความวุ่นวายหรือความรุนแรงทางการเมือง (Political Violence : PV) เมื่อบริษัทรับประกันภัยต่อ (ร็อนซ์ชัวร์) ในต่างประเทศ ไม่รับลูกค้าใหม่ที่ขอซื้อความคุ้มครองในช่วงนี้ ขณะที่ลูกค้าเก่าที่ขอต่ออายุกรมธรรม์ยังรับอยู่แต่เพิ่มเบี้ยประกัน

โดยนายพุทธิพงษ์ ด้านบุญสุด รองกรรมการผู้จัดการ บมจ.ไทยเศรษฐกิจประกันภัย เปิดเผยว่าบริษัทรับประกันภัยต่อต่างชาติ มองสถานการณ์ความวุ่นวายทางการเมืองไทยเป็น Hot issue โดยมองว่าทิศทางการเมืองไทยผิดปกติก่อการชุมนุมที่เกิดขึ้นน่าจะเป็นการเรียกร้องภายในกรอบรัฐธรรมนูญแต่ทั้ง 2 ฝ่ายไม่สนใจซึ่งเป็นเรื่องที่ไม่ปกติและขอให้ผู้รับประกันภัยในไทยรายงานสถานการณ์ให้รับทราบใกล้ชิดเพื่อให้เห็นถึงแนวโน้มการแก้ไขปัญหาทางการเมืองของไทย

อย่างไรก็ดี ขณะนี้ร็อนซ์ชัวร์อยู่ระหว่างการพิจารณาและประเมินค่าเบี้ยประกันภัยกรมธรรม์พีวีในปี 2557 เนื่องจากเป็นช่วงที่กรมธรรม์เก่าใกล้หมดอายุและต้องมีการต่ออายุใหม่สำหรับปีหน้า ขณะเดียวกันมีลูกค้ารายใหม่ยื่นขอทำประกันเข้ามา

เช่นกัน อาทิ บริษัทมีลูกค้ารายใหม่ 3 รายที่เป็นสถาบันการเงินและห้างสรรพสินค้ายื่นเรื่องขอทำประกันพีวี แต่ร็อนซ์ชัวร์ยังไม่สามารถเคาะเบี้ยได้จนกว่าสถานการณ์การเมืองไทยจะดีขึ้นหรือมีแนวโน้มว่าจะต้องมีการเลือกตั้งขึ้นอย่างแน่นอนจะกล้าเคาะเบี้ยและขายประกันได้

"ร็อนซ์ชัวร์ที่รับประกันพีวีคือลอสส์ที่อังกฤษซึ่งรับต่อมาจากทั่วโลกสัดส่วนถึง 99% ให้ความคุ้มครองถึงตัวทรัพย์สินและรายได้ที่เสียไปเนื่องจากความวุ่นวายทางการเมือง ต่างชาติมองว่าถ้าไม่มีการเลือกตั้งเกิดขึ้นก็แสดงว่าไม่ได้มีการปกครองเหมือนกับอารยประเทศอื่น"

นายพุทธิพงษ์ กล่าวอีกว่า ปัญหาที่เกิดขึ้นขณะนี้แยกเป็น 2 กลุ่ม กลุ่มแรกลูกค้าเก่าที่เคยทำประกันพีวีและต้องการต่ออายุกรมธรรม์ใหม่ ร็อนซ์ชัวร์อนุมัติให้บริษัทรับประกันได้โดยปรับปรุงเบี้ยให้เหมาะสมกับสภาพความเสี่ยง กลุ่มสองลูกค้าใหม่ไม่รับประกันเลยรอคณะกรรมการการเลือกตั้ง(กกต.) ประกาศ ซึ่งอัตราเบี้ยกรมธรรม์พีวีเปลี่ยนแปลง 3 ช่วงเหตุการณ์คือช่วงก่อนวันที่ 24 พ.ย.-9 ธ.ค. การต่ออายุทำได้สะดวกไม่มีการเพิ่มเบี้ย ช่วงหลังวันที่ 9 ธ.ค. การต่ออายุของลูกค้าเก่าได้มีการปรับเพิ่มเบี้ยขึ้นอีก 10-15% และ 3.ลูกค้ารายใหม่ที่ยื่นเรื่องขอทำประกันพีวี ยังไม่ได้รับการตอบรับทำประกันต้องรอความชัดเจนทางการเมืองก่อน

"ตอนนี้มีลูกค้าใหม่อาทิบริษัทในตลาดหลักทรัพย์และห้างร้านต่างๆจำนวนมากที่ตั้งอยู่ในพื้นที่ชุมนุมขอซื้อประกันพีวีเข้ามาเพื่อคุ้มครองทรัพย์สินกรณีเหตุการณ์ยืดเยื้อ"

นายพุทธิพงษ์กล่าวว่า มีความเห็นจากผู้เชี่ยวชาญด้านประกันภัยต่อต่างประเทศว่าไทยและอาเซียนมี 2-3 เหตุการณ์ที่กลายเป็นปกติแล้ว คือ เกิดภัยธรรมชาติและ การชุมนุมทางการเมือง อาทิ ไทย พม่า กัมพูชา ซึ่งควรให้มีการตั้งเป็นกองทุนที่เกี่ยวข้องกับความรุนแรงทางการเมืองขึ้นมา ซึ่งในอังกฤษมีกองทุนนี้มานานแล้ว

สำหรับกรมธรรม์พีวีจะให้ความคุ้มครองความรุนแรงทางการเมือง 7 ระดับ คือ

1.Act of Terrorism กรณีมีบุคคลหรือกลุ่มบุคคลกระทำการก่อการร้าย 2.Sabotage เป็นการกระทำโดยบุคคลหรือกลุ่มบุคคลเพื่อให้เกิดความเสียหายแก่องค์กรของตน เช่น กักตุนเครื่องบินขับเครื่องบินบินชนตึกเพื่อให้บริการของตนเสียหาย 3.Riot, Strikes, / Civil Commotion กรณีเกิดการจลาจลหรือการนัดหยุดงาน 4. Malicious Damage เป็นกรณีการกระทำที่ป่าเถื่อนแสดงออกโดยการทุบทำลายข้าวของ

5.Insurrection, Revolution and Rebellion เป็นเรื่องของกองกำลังเพื่อเปลี่ยนแปลงการปกครองโดยผู้มีอำนาจ ผู้นำฝูงชน เช่น กรณีนายสุเทพ ในฐานะเลขาธิการ กปปส. สั่งให้นายกฯ ยิ่งลักษณ์ ลาออก แต่นายกฯ ไม่ลาออก 6.Mutiny, Coup d'tat เกี่ยวกับกองทหารที่ใช้กองกำลังมาเปลี่ยนแปลงการปกครอง และ 7.War, Civil War สงครามหรือสงครามกลางเมือง

นายชัย โสภณพนิช ประธานกรรมการ และประธานคณะผู้บริหาร บมจ.กรุงเทพประกันภัย กล่าวกับ “สยามธุรกิจ” ว่า ผู้รับประกันต่อรับได้หมดอยู่ที่ค่าเบี้ยทางลูกค้ายอมรับได้หรือไม่ โดยทั่วไปการซื้อประกันภัยก่อนการร้ายทางผู้รับประกันต่อจะพิจารณาเป็นรายๆ ไป เชื่อว่าถ้าเป็นรายเก่าคงคุ้มครองปกติ แต่ถ้าเป็นรายใหม่คงคุ้มครองให้แต่เบี้ยประกันคงแพงขึ้นน่าจะ 2-3 เท่า

นายพนัส อีรวณชย์กุล กรรมการผู้อำนวยการใหญ่ บมจ.กรุงเทพประกันภัย กล่าวว่าบริษัทยังไม่เจอเหตุการณ์ที่ลูกค้าขอซื้อประกันภัยการเมืองแล้วผู้รับประกันต่อไม่รับ ซึ่งในช่วงนี้ประกันพีวีขายดีมากมีลูกค้ารายใหญ่ขอซื้อเยอะเนื่องจากหลังเหตุการณ์ปี 2553 บริษัทได้ปรับปรุงเงื่อนไขใหม่คุ้มครองความรุนแรงทางการเมืองทุกเหตุการณ์ อาทิ ภัยก่อการร้ายไม่ต้องมาเสียเวลาตีความกรมธรรม์คุ้มครองหรือไม่เหมือนตอนปี 2553 “ปัญหาที่เกิดขึ้นอาจจะมาจากมีลูกค้าหลายรายที่ตอนปี 2553 ขอซื้อประกันภัยการเมืองแล้วทางริอินชัวร์เซอร์ยอมคุ้มครองให้แต่หลังจากนั้นไม่ต่ออายุอีกพอมาปีนี้ย้อนกลับมาทำประกันอีกก็ไม่ได้ราคาเก่าแล้ว ผู้รับประกันต่อ เขามองผิดหลักการมาซื้อเพราะกังวลว่าจะเกิดเหตุการณ์อีก การซื้อประกันพีวีในช่วงนี้เบี้ยเริ่มแพงขึ้นถ้าเป็นลูกค้าที่ทำประกันมาตลอดอาจจะต่อราคาได้”

นายทนงศักดิ์ ศรีเรืองสุข รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ บมจ.ทิพยประกันภัย กล่าวกับ “สยามธุรกิจ” ว่าประกันภัยการเมืองยังซื้อได้ ยกเว้นบางพื้นที่ที่เป็นที่ชุมนุมเท่านั้นที่ไม่รับ เช่น บริเวณราชดำเนิน ซึ่งถือเป็นพื้นที่สัญลักษณ์ของการชุมนุมในตอนนี้ ขณะที่พื้นที่อื่นที่ห่างไกลจากที่ชุมนุมยังซื้อได้เพียงแต่อัตราเบี้ยจะแพงกว่าเดิม โดยการขายขึ้นกับอัตราเบี้ยและสถานที่

“อัตราเบี้ยปรับเพิ่มเท่าไรขึ้นกับบางพื้นที่ ทั่วๆ ไปก็ไม่ต่ำกว่า 30% แต่หากเป็นราชดำเนินก็อาจไม่รับ ขึ้นกับหลายองค์ประกอบ รวมถึงวงเงินคุ้มครอง ของเรายังขายไม่ได้มวงเงินตอนนี้มีถามเข้ามาประมาณ 10 กว่าราย ส่วนใหญ่พวกที่อยู่ใกล้ที่ชุมนุมจะซื้อและหน่วยงานบางแห่งที่เป็นจุดยุทธศาสตร์ เช่น โรงไฟฟ้า โรงกลั่น ซึ่งปกติซื้อไว้อยู่แล้วคือ ทางริอินชัวร์เซอร์เองที่เขายังรับ เพราะเขาก็ยอมรับว่าการชุมนุมครั้งนี้เป็นไปแบบสงบ ไม่มีรุนแรงถึงขั้นเผาอาคารสถานที่เหมือนตอนปี 2553 ตอนนั้นน่ากลัวเพราะมีเผาสถานที่ริอินชัวร์เซอร์ไม่รับเลย”